

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Qua các giai đoạn thi đua

Dù trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước muôn vàn khó khăn song các thế hệ y bác sĩ đi trước của Bệnh viện Đa khoa tỉnh vẫn tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước đạt nhiều kết quả. Kết quả đó là động lực để mỗi cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh hôm nay nỗ lực thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn của dân tộc.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phần lớn cán bộ nam của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đều tham gia chiến đấu và trực tiếp phục vụ chiến đấu ở các chiến trường. Do vậy, cán bộ, y bác sĩ, nhân viên của Bệnh viện có tới 80% là nữ. Để đảm đương tốt công tác khám chữa bệnh thời chiến tranh với những khó khăn vất vả, thiếu thốn trầm trọng, các cán bộ, y bác sĩ đã phải cố gắng nỗ lực rất nhiều. Hướng ứng phong trào thi đua yêu nước, Đảng bộ, Công đoàn Bệnh viện khi ấy đã phát động phong trào xây dựng các khoa phòng “ba đảm đang”. Mặc dù phải quán xuyến nhiều công việc gia đình nhưng chị em không quản khó khăn vất vả, vẫn tích cực phục vụ bệnh nhân ở nơi sơ tán cả ngày lẫn đêm. Ngay cả khi giặc Mỹ ném bom bắn phá ở các vùng lân cận, cứ có lệnh di chuyển là các đội cấp cứu lên đường đến hiện trường để sơ cứu, chữa bệnh một cách kịp thời. Ở phòng mổ, khi có nhiều người bị thương, các bác sĩ phải phẫu thuật suốt đêm. Dù rất mệt mỏi nhưng các y bác sĩ vẫn làm việc hăng say với tinh thần tất cả vì người bệnh, tất cả để chiến thắng giặc Mỹ xâm lược. Cũng từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu như bác sĩ Nguyễn Thị Quý, Khoa nội; bác sĩ Mai Thị Cúc, Khoa Đông y được dự và báo cáo điển hình về tinh thần phấn đấu của cán bộ ngành Y tế Thái Bình tại hội nghị thi đua ngành Y tế phía Bắc do Bộ Y tế tổ chức ở tỉnh Hải Dương. Trong giai đoạn này, nhiều tập thể Bệnh viện và cá nhân được nhận phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Lịch sử bệnh viện còn ghi: Ngày 3/4/1965, Báo



Thực hiện phong trào thi đua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai được nhiều kỹ thuật mới chuyên sâu trong điều trị bệnh.

Thái Bình Tiến lên đã đăng bài “Bệnh viện Thái Bình - một đơn vị tiên tiến” phản ánh Bệnh viện lập nhiều thành tích trong hoạt động chuyên môn và trong các phong trào thi đua yêu nước. Bệnh viện vinh dự được nhiều đoàn đến tham quan, học tập và được đón nhận các danh hiệu cao quý Đảng và Nhà nước trao tặng...

Bác sĩ Lại Đức Trí, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh chia sẻ: Trong giai đoạn khó khăn, vất vả, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh vẫn xuất hiện nhiều tấm gương y bác sĩ tiêu biểu, nhiều người trở thành điển hình tiên tiến của toàn ngành Y tế thời bấy giờ. Vì vậy, nhìn lại các phong trào thi đua ngày ấy để mỗi cán bộ, y bác sĩ hôm nay



Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện.

có thêm động lực, noi gương các thế hệ đi trước, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bệnh viện thường xuyên tổ chức các đợt thi đua, đặc biệt là các đợt thi đua gắn với lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn của dân tộc, qua đó nhằm góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân.

Những ngày này, ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng đang đẩy lên các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5. Bác sĩ Giang Hoài Nam, Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Bệnh viện đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, trong đó nổi bật nhất là thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, noi gương bác sĩ Đặng Thùy Trâm, thực hiện tốt 12 điều y đức cùng với việc đẩy mạnh phong trào xây dựng bệnh viện xuất sắc toàn diện... Các phong trào thi đua đã tạo được sức hút mạnh mẽ đối với mỗi cán bộ y tế, mỗi người đều ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình để hết lòng, hết sức chăm lo cho người bệnh. Riêng đối với Hội Cựu chiến binh Bệnh viện với 41 hội viên, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hội viên Hội Cựu chiến binh luôn là người đi đầu hưởng ứng, là nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước. Tổng kết phong trào thi đua năm 2017 của Hội Cựu chiến binh các cơ quan tỉnh, Hội Cựu chiến binh Bệnh viện Đa khoa tỉnh là đơn vị “Trong sạch, vững mạnh xuất sắc”, được tặng giấy khen là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” góp phần đưa Bệnh viện Đa khoa tỉnh trở thành điểm sáng phong trào thi đua của toàn ngành Y tế với cờ dẫn đầu thi đua khởi các bệnh viện tuyến tỉnh.

HÀ DUNG

GẶP MẶT ĐẠI BIỂU...

(Tiếp theo trang 1)

ban liên lạc hội truyền thống CCB trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn thời gian tới các ban liên lạc hội truyền thống CCB trên địa bàn tỉnh tích cực vận động hội viên thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 8/3/2017 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh vận động hội viên tham gia đấu nối, sử dụng nước sạch; hội viên CCB các cấp tham gia giám sát và phản biện xã hội, đặc biệt trong việc thực hiện chế độ, chính sách cho hội viên và nhân dân; hội viên CCB tập trung chăm sóc lúa xuân, gương mẫu đi đầu trong xây dựng nông thôn mới.

Thông qua hội nghị, Hội CCB tỉnh nắm bắt những khó khăn và đề xuất của đại diện các ban liên lạc, từ đó kịp thời tháo gỡ để hội viên yên tâm sinh hoạt, đóng góp vào sự phát triển chung của tổ chức hội.

QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh (CCB) khởi các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội CCB Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho 45 cơ sở hội được quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; triển khai kế hoạch công tác hội quý II/2018; nghe thông tin tình hình thời sự, chính trị trong nước và quốc tế.

Thông qua hội nghị giúp cán bộ, hội viên Hội CCB khởi các cơ quan tỉnh kịp thời nắm bắt tình hình, hoạt động của tổ chức hội; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh với các quan điểm, luận điệu xuyên tạc, sai trái, những biểu hiện tiêu cực, từ đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.

HỒNG QUÂN

Triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Với chủ đề: “Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm”, UBND thành phố Thái Bình vừa triển khai tháng hành động về an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2018.

Theo đó, tập trung tuyên truyền, cung cấp các thông tin kịp thời, chính xác, toàn diện, có trách nhiệm và trung thực về các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm. Để cao vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm. Tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là các cơ sở thực phẩm nhỏ lẻ, các làng nghề. Đẩy mạnh hoạt động kiểm soát, đấu tranh chống gian lận thương mại, thực phẩm giả, nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn; kiên quyết xử lý, công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định.

MINH NGUYỄN

Xí nghiệp Phân phối khí thấp áp miền Bắc đạt sản lượng 51 triệu mét khối khí trong 4 tháng đầu năm

4 tháng đầu năm 2018, tổng sản lượng của Xí nghiệp Phân phối khí thấp áp miền Bắc (khu công nghiệp Tiến Hải) đạt 51 triệu mét khối khí, trong đó sản lượng cung cấp cho các doanh nghiệp ở Tiến Hải là 22 triệu mét khối khí. Có 21 khách hàng tại khu công nghiệp Tiến Hải sử dụng khí mỏ vào sản xuất, trong đó một số khách hàng có sức tiêu thụ lớn như nhà máy gạch men Mikado 4,5 triệu mét khối khí, Công ty TNHH Xây dựng Trường Tú 3,5 triệu mét khối khí, nhà máy Viglacera 2,7 triệu mét khối khí, Công ty TNHH Sơn Hào Cảnh 2,6 triệu mét khối khí. Sau hơn hai năm đi vào hoạt động, đến nay Xí nghiệp đã đạt 95% công suất cung cấp của mỏ. Tuy nhiên, sản lượng sử dụng tại Tiến Hải chỉ đạt khoảng 45% còn hơn 50% chuyển sang dạng khí nén đi các tỉnh. Dự án không những là thế mạnh của Tiến Hải mà còn thúc đẩy sự phát triển cho khu công nghiệp, góp phần hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, tăng hiệu suất cho các nhà máy, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương.

QUỐC CƯỜNG

TRƯỜNG THCS 14-10 160 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6

UBND huyện Tiến Hải vừa phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS 14-10. Theo đó, năm nay nhà trường được phép tuyển sinh 160 học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học từ tất cả các trường tiểu học trong huyện.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Trường THCS 14-10 là 1 trong 5 trường THCS chất lượng cao của tỉnh tuyển sinh theo phương thức kết hợp giữa xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh. Điểm tuyển sinh được tính bằng tổng điểm kiểm tra học kỳ II lớp 5 và tổng điểm kiểm tra đánh giá năng lực qua hai môn Toán và Tiếng Việt. Buổi kiểm tra, đánh giá năng lực đối với các em học sinh lớp 5 có nguyện vọng vào học tại Trường THCS 14-10 sẽ diễn ra vào ngày 7/6.

DẶNG ANH

Chấm dứt hợp đồng đối với phóng viên thử việc Bùi Hồng Hà

Ngày 23/4, Tổng biên tập Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống đã ra Quyết định số 20/QĐ-BBTND&ĐS chấm dứt trước thời hạn hợp đồng thử việc đối với ông Bùi Hồng Hà, sinh năm 1984. Căn cứ để ra quyết định này dựa trên bản kiểm điểm của phóng viên thử việc Bùi Hồng Hà và biên bản họp cơ quan của Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống với lý do ông Bùi Hồng Hà vi phạm quy định của hợp đồng thử việc. Phóng viên thử việc Bùi Hồng Hà chính là tác giả bài báo “Có hay không việc chi tiền làm ‘hình ảnh’ về suất ăn bán trú của học sinh” đăng trên Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống ngày 15/4/2018 với bút danh B.T. Cũng chính vì nội dung bài báo nêu trên mà ngày 21/4/2018 Ban biên tập Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống đã phải gỡ bỏ bài báo, đăng cáo lỗi, cải chính thông tin và cáo lỗi với Ban biên tập và các đồng nghiệp Báo Thái Bình.

PHAN LỢI

Sẵn sàng mùa du lịch hè

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay người lao động được nghỉ 4 ngày, từ ngày 28/4 đến hết ngày 1/5. Đây là thời điểm thích hợp cho những tour du lịch khám phá, nghỉ dưỡng. Các điểm du lịch biển Thái Bình cũng sẵn sàng đón khách.



Khu du lịch sinh thái cồn Đen (xã Thái Đô, huyện Thái Thụy).

Ảnh: **TRẦN TUẤN**

Ông Vũ Mạnh Thắng, Chủ tịch Hội Du lịch Thái Bình, Giám đốc Công ty Du lịch Trang Long cho biết: Mùa du lịch hè thường chính thức bắt đầu với kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Mỗi năm, vào dịp này, số lượng khách du lịch tăng đột biến. Năm nay cũng vậy, đến thời điểm này, Công ty Du lịch Trang Long và hầu hết các công ty du lịch, lữ hành đã có đông khách đăng ký những tour du lịch ngắn ngày. Cùng với du lịch ra ngoài tỉnh, rất nhiều gia đình lựa chọn các điểm du lịch ngay trong tỉnh, lượng khách du lịch đến với các điểm du lịch biển Thái Bình cũng tăng cao.

Tại Thái Bình, nói đến du lịch hè không thể không nhắc tới 3 bãi biển nổi tiếng là Đổng Châu, cồn Vành (Tiến Hải) và cồn Đen (Thái Thụy). Cồn Đen được đánh giá là cồn biển đẹp nhất miền Bắc với những bãi cát trải dài, dải thông xanh, khu vực phía trong là thảm thực vật vẫn còn nguyên sơ với hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển độc đáo rất thích hợp cho mọi người lựa chọn làm nơi nghỉ dưỡng. Ông Vũ Trung Kiên, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Phú, đơn vị quản lý, khai thác khu du lịch sinh thái cồn Đen cho biết: Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, khu du lịch sinh thái cồn Đen sẵn sàng phục vụ khách vui chơi nghỉ dưỡng và lưu trú trong thời gian

từ 2 - 3 ngày. Để chuẩn bị cho mùa du lịch hè năm nay, khu du lịch sinh thái cồn Đen đã hoàn thành các hạng mục giao thông nội bộ với 3 đường đi có tên là đường Chính Phục, đường

Tương Lai, đường Ước Mơ bao quanh đường bờ biển, mở rộng thêm 2 nhà hàng để phục vụ khách du lịch. Bên cạnh việc nâng cấp các hạng mục du lịch hiện có tại cồn Đen như bể

bơi, hồ câu, năm nay đến với cồn Đen du khách sẽ còn ngỡ ngàng, mê mẩn, chiêm ngưỡng vườn hoa hướng dương đang lung linh khoe sắc. Hiện nay, khu du lịch sinh thái cồn Đen có

